

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. (ก.ศ.ช.) ในการประชุม ครั้งที่ 18/2565 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
<b>วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 17/2565</b>					
1.1	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 17/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565				รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 17/2565 โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ หน้า 5 วาระที่ 2.3 หัวข้อแก้ไขเป็น “2.3 ... รับรองหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากล” หน้า 7 วาระที่ 4.1.1 ย่อหน้าที่ 2 แก้ไขเป็น “ ... สอดคล้องกับ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ... ” วาระที่ 4.1.2 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 3 และในคอลัมน์ หมายเหตุ แก้ไขจาก “ลาออกจากราชการ” เป็น “ลาออก” หน้า 8 วาระที่ 4.1.3 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 3 และในคอลัมน์ หมายเหตุ แก้ไขจาก “เกษียณอายุราชการ” เป็น “เกษียณอายุ” หน้า 9 วาระที่ 4.1.4 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 3 ในคอลัมน์ หมายเหตุ และในแบบ สมอ.08 ข้อ 4 แก้ไขจาก “เกษียณอายุ ราชการ” เป็น “เกษียณอายุ” ย่อหน้าที่ 2 แก้ไขเป็น “ ... สอดคล้อง กับที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ... ” หน้า 10 วาระที่ 4.1.5 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 4 และในคอลัมน์ หมายเหตุ แก้ไขจาก “เกษียณอายุราชการ” เป็น “เกษียณอายุ” ย่อหน้าที่ 2 แก้ไขเป็น “ ... สอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ... ” หน้า 16 วาระที่ 4.1.14 ย่อหน้าแรก บรรทัดแรก แก้ไขจาก “คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา” เป็น “คณะศึกษาศาสตร์” บรรทัดที่ 3 แก้ไขจาก “ ... ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร ..” เป็น “ ... ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร ...” หน้า 18 วาระที่ 4.1.17 ย่อหน้าที่ 2 และหน้า 19 วาระที่ 4.1.19 ย่อหน้าที่ 2 แก้ไขเป็น “ ... สอดคล้องกับที่ประชุมคณะ กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ... ”
<b>วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>					
2.1	การขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนา หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 5101.3/2747 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักฐาน ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.1 (ต่อ)	<p>ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สามารถรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ กรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ข้อ 9 (1) หรือข้อ 9 (2) รวมทั้ง ข้อ 10 ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ครบ 9 มาตรฐาน ความรู้วิชาชีพครู แต่ยังไม่เคยขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมาก่อน หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะต้องขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p> <p>ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.ops.go.th) ในหัวข้อ : ประกาศ &gt; หนังสือเวียน หน่วยงาน</p>				ที่ประชุมรับทราบ
2.2	<p><b>การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ...</b></p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 5101.3/2516 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ... โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตครูในสาขาวิชา/วิชาเอกการศึกษาพิเศษ หน่วยงานผู้ใช้ครูการศึกษาพิเศษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565</p> <p>ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.ops.go.th) ในหัวข้อ : ประกาศ &gt; หนังสือเวียน หน่วยงาน</p>				ที่ประชุมรับทราบ
2.3	<p><b>หนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา</b></p> <p>โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.) ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 28 หลักสูตร</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.4	หนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาและมีมติรับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 หลักสูตร				ที่ประชุมรับทราบ
2.5	การติดตามหลักสูตรที่ใกล้ครบกำหนดปรับปรุงตามระยะเวลา 5 ปี ประธานคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ทุกคณะ/วิทยาเขต เข้าไปตรวจสอบรายชื่อและติดตามหลักสูตรที่ใกล้ครบกำหนดปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 5 ปี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) โดยขอให้เร่งดำเนินการเสนอหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงให้แล้วเสร็จ (สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อไม่กระทบต่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ครบกำหนด 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 กรรมการผู้แทนจากบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ทราบว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปิดหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ได้แจ้งให้คณะทราบและให้ดำเนินการเสนอขอปิดหลักสูตรต่อไปด้วยแล้ว				ที่ประชุมรับทราบ
2.6	การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมของคณะกรรมการการศึกษา มก. ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 การประชุมเอเปค ครั้งที่ 29 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ประธานคณะกรรมการการศึกษา มก. จึงแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมของคณะกรรมการการศึกษา มก. จากเดิมวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565				ที่ประชุมรับทราบ
<b>วาระที่ 3 การมอบนโยบายการพัฒนาทางวิชาการ</b>					
3.1	รองศาสตราจารย์ลดาวลัย พวงจิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการการศึกษา มก. ที่ได้ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการวิชาการ มก. และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยความเข้มแข็งมาโดยตลอด สืบเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้มีประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 รวมถึงรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการทางด้านวิชาการ				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	สังกัด หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
3.1 (ต่อ)	<p>สามารถดำเนินการต่อเนื่องไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแผนการดำเนินงานเชิงรุกทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการศึกษา มก. ทุกท่าน เพื่อนำไปปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องต่อไปสรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มหาวิทยาลัยขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการศึกษา เพิ่มเติม 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์คณิดา ตังคณานุรักษ์ เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางของเกณฑ์ AUN QA และแนวทางการทำ OBE เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับใหม่</li> <li>สามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรภายนอกได้</li> <li>การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับใหม่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ รวมถึงการตรวจประเมินหลักสูตร ซึ่งเน้นรูปแบบ Outcome Based เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนเปิดสอน แล้วจึงเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกรอกในระบบ CHECO ที่ปรับใหม่ จากนั้นจะมีการประเมินหลักสูตร (โดยผู้ประเมินภายนอกอย่างน้อย 2 คน เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน) เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อการดำเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในปีที่ 2 จะต้องส่งรายงานหลักสูตรเพื่อประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาตามระบบการบริหารจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (โดยผู้ประเมินภายนอกอย่างน้อย 3 คน เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน) ซึ่งรูปแบบรายงานจะมีลักษณะคล้ายกับแบบเกณฑ์ AUN QA หากผ่านการประเมินตามเกณฑ์ หลักสูตรจะได้รับการรับรองหลักสูตร 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดรับนิสิต (ในช่วงแรกผู้ประเมินหลักสูตรจะคัดเลือกจากรายชื่อผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียน AUN QA ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมาเป็นผู้ประเมินก่อน)</li> </ol> <p>ขอให้กรรมการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเสนอให้หลักสูตรจัดทำหลักสูตรตามรูปแบบเกณฑ์ AUN QA ซึ่งในระยะแรกอาจแนะนำให้หลักสูตรใหม่ดำเนินการก่อน หรือหลักสูตรใดมีความประสงค์ดำเนินการตามแบบเกณฑ์ AUN QA สามารถดำเนินการได้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การเตรียมการเรื่องการสำรวจผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า ซึ่งดำเนินการโดยกองแผนงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน จึงขอให้เริ่มปรับใช้ให้สอดคล้องกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่</li> <li>แนวทางการดำเนินการหลักสูตรในระบบ KU ISEA ขอให้พิจารณาความสำคัญ/ความจำเป็นในการจัดทำ มคอ.2-3-4-5-6-7 ในระบบ KU ISEA มีความจำเป็นหรือไม่ หรือปรับให้เหมาะสมกับเกณฑ์ปัจจุบัน หรือสามารถปรับเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องใดได้บ้าง</li> </ol>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
3.1 (ต่อ)	<p>6. ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้หลายสาขาวิชาที่แตกต่างกัน (โดยใช้ระยะเวลาเรียนน้อยลง) สามารถหางานได้ง่ายขึ้น ขอให้คณะ/วิทยาเขตพิจารณาจัดทำเป็นโครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา (เป็นหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว 2 หลักสูตร) รวมถึงประกาศการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีควบโท หรือหลักสูตรโทควบเอก ด้วย</p> <p>7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ มีความกังวลเกี่ยวกับความต่อเนื่องของคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีกระบวนการติดตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงขอให้คณะ/วิทยาเขตตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาของหลักสูตร (5 ปี) มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p> <p>8. โครงการภาคพิเศษ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีโครงการภาคพิเศษจำนวนมาก ซึ่งบางโครงการเริ่มประสบปัญหาขาดทุน หรือมีผู้เรียนน้อย เห็นควรเสนอให้ปิดโครงการแล้วนำงบประมาณที่เหลืออยู่มาพัฒนาการเรียนการสอนในคณะแทน หากโครงการยังเปิดสอนต่อไปจะทำให้ขาดทุนต่อเนื่องซึ่งจะเป็นผลเสียกับหลักสูตร/คณะมากกว่า</p> <p>9. การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการปรับกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ โดยแยกตามสัดส่วนของภาระงานสอนและ/หรืองานวิจัยให้เหมาะสมกับอาจารย์แต่ละคน</p> <p>ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่ง (ร่าง) การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ ไปยังทุกคณะ/วิทยาเขตพิจารณา โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเสนอไปยังมหาวิทยาลัยฯ ได้</p> <p>10. มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF-Professional Standard Framework) ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศาสตร์ในสาขา ด้านการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และทัศนคติที่ดีงามในความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ได้มีกำหนดมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพไว้ 3 ด้าน คือ องค์ความรู้ สมรรถนะ และค่านิยม และมีระดับของมาตรฐาน 4 ระดับ คือ Associate Fellow, Senior Fellow และ Principal Fellow</p> <p>ทั้งนี้ หากเห็นว่า PSF มีความสำคัญและเป็นประโยชน์มากกว่า ก็ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ หรือหากเห็นว่าอาจจะเพิ่มภาระงานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นก็อาจไม่สนับสนุน แต่เมื่อพิจารณาเกณฑ์ใหม่ ซึ่งระบุ “ความเป็นมืออาชีพของอาจารย์” หากมหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่ผ่านมาตรฐาน PSF ในระดับต่าง ๆ ในระดับนานาชาติและ/หรือระดับของ มก. ก็จะเป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อมาถ่ายทอดให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบ รวมถึงการพิจารณาการกำหนดเกณฑ์ PSF ของ มก. หากอาจารย์มีศักยภาพมากก็จะสนับสนุน</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
3.1 (ต่อ)	<p>ให้อาจารย์ไปสู่ระดับมาตรฐานนานาชาติมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีการพิจารณาการพัฒนาอาจารย์ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่มากขึ้น</p> <p>11. หลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สนใจเรียนน้อย ไม่เป็นที่นิยม และอาจจะหางานทำได้ยาก การเสนอให้ปิดหลักสูตรอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมในบางสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาวิชาที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นต้น ขอให้พิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจเข้ามาศึกษามากขึ้น เช่น การจัดทำหลักสูตรควบ 2 ปริญญา นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษา 2 ปริญญา โดยใช้เวลาเรียนที่น้อยลง หรือมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก/สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีงานทำหลัก จากสำเร็จการศึกษา เป็นต้น</p> <p>12. หลักสูตรที่นำไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ คณะ/วิทยาเขตควรคำนึงถึงความพร้อมทั้งด้านมาตรฐานทางวิชาการและคุณสมบัติของอาจารย์ รวมถึงความพร้อม/ความสนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกันด้วย เพื่อให้หลักสูตรที่มีเปิดสอนในทุกวิทยาเขตมีมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>คณะกรรมการการศึกษา มก. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผู้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง อีกทั้งผู้เรียนจะสนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เรียนง่ายขึ้น สามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็ว เสนอให้บางสาขาวิชา (ที่มีผู้สนใจน้อยลง) เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ ควรมีการประสานงานหรือมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก/องค์กรวิชาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการประกอบอาชีพของบัณฑิตได้ในระดับหนึ่ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตที่มีผลการเรียนดี) ซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษามากขึ้น (หรือการผลักดันการทำสหกิจศึกษา หรือ CWIE ให้มากขึ้น)</li> <li>- การจัดทำหลักสูตรนานาชาติสามารถเสนอเป็นเอกสารภาษาอังกฤษได้หรือไม่ รวมถึงการจัดทำ SAR Report เป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องจัดทำเอกสารเป็นภาษาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบแนวปฏิบัติในปัจจุบันของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ว่าสามารถทำได้หรือไม่ รวมถึงแนวปฏิบัติของการรับรองคุณภาพของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น</li> <li>- การจัดทำโครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากเป็นการดำเนินการจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว ซึ่งในอดีตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เคยดำเนินการจัดทำโครงการปริญญาต่อยอด คือสามารถเรียนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 2 ปริญญา โดยใช้เวลาน้อยลง เช่น สาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใช้เวลาเรียนเพียง 6 ปี สามารถสำเร็จการศึกษาได้ 2 ปริญญา เป็นต้น</li> </ul>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
3.1 (ต่อ)	<p>- มีข้อสังเกตจากเว็บไซต์การเปิดรับสมัครงานต่างๆ ในปัจจุบันจะพบว่าสถานประกอบการไม่ได้ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะที่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมาเท่านั้น แต่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลายด้าน เช่น มีความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์การอาหารและด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น</p> <p>- สนับสนุนให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีจำนวนหน่วยกิตที่น้อยลง ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรฯ กำหนดไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต (ยกเว้นหลักสูตรที่มีการควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพ อาจไม่สามารถลดหน่วยกิตได้) จะเป็นการดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้มากขึ้น หากเมื่อเปรียบเทียบจำนวนหน่วยกิตในสาขาเดียวกันกับสถาบันอื่นๆ และทำให้การจัดทำหลักสูตรครบ 2 ปริญญาสามารถทำได้ง่ายขึ้น</p> <p>- เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ ถ่ายทอดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA ให้กับอาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>- การจัดทำ “ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใหม่และ/หรือเกณฑ์ AUN QA ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี และอยู่ ระหว่างการดำเนินการจัดทำ</p> <p>- การปรับปรุงคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 ซึ่งรองศาสตราจารย์มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก. ได้แจ้งให้ทราบว่า จะมีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะขอความร่วมมือกับทุกคณะ/วิทยาเขต โดยขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อขอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN QA</p> <p>- ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดใช้ระบบ Skill Mapping พบว่าเป็นระบบค่อนข้างใหญ่ และมีบริบทต่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเริ่มทำระบบ Skill Mapping เอง โดยเริ่มจากวิชาศึกษาทั่วไป ก่อน และมีการเพิ่มเติมในส่วนของกิจการนิสิต (ซึ่งระบบของกระทรวงฯ จะไม่มีส่วนของ กิจการนิสิต) เพื่อดู Skill Map ของนิสิตที่ได้เรียนวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตมีสมรรถนะอะไรบ้าง รวมถึงเมื่อนิสิตได้เข้าร่วมกิจการนิสิตแล้ว นิสิตมีสมรรถนะอะไรบ้าง เพื่อรวบรวมเป็น สมรรถนะที่เด่น ๆ ของนิสิต มก. ที่เกิดขึ้น</p> <p>ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทางวิชาการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยในวันนี้ และจะนำนโยบาย/แนวทางการพัฒนาทางวิชาการไปขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการการศึกษาต่อไป</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
<b>วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง</b>					
4.1	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การเทียบเคียงกลุ่มประเภทบุคลากรที่มีตำแหน่งเทียบเท่าอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การเทียบเคียงกลุ่มประเภทบุคลากรที่มีตำแหน่งเทียบเท่าอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข และให้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การเทียบเคียงกลุ่มประเภทบุคลากรที่มีตำแหน่งเทียบเท่าอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขและมีข้อสังเกตเพิ่มเติม และควรมีการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มก. ให้สอดคล้องกันต่อไปด้วย	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
<b>วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา</b>					
5.1	การพิจารณาหลักสูตรและรายวิชา 5.1.1 โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จำนวน 8 คน ดังนี้ (1) ศ.เกียรติคุณ ดร. ปิยะ ดวงพัตรา (2) ผศ.ดร. เพ็ญพร เจนการกิจ (3) ศ.ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม (4) รศ.ดร. กอบเกียรติ ผ่องพุดิ (5) รศ.ดร. รังสฤษดิ์ กาวีตะ (6) รศ.ดร. ปิติ กันตังกุล (7) รศ.ดร. วิพัทธ์ จินตนา (8) รศ.ดร. อุทิศ ภูอินทร์	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อจัดทำแบบในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. เรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	5.1.2 คณะเกษตร ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ฉบับปี พ.ศ. 2564 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564 (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2565				



วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
5.1 (ต่อ)	<p>(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นางสาวเมตตา เร่งชวนชวย เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565</p> <p>(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ (1) นางสาวนริศรา อินทะสิริ (2) นายปรีดา สามงามยา</p> <p>(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นางสาวศรัทรรษา มลิจารย์ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565</p> <p>(5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นางสาวนิตยา ชูเกาะ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565</p> <p>(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>(8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ (1) นายเฉลิมชาติ วงศ์ลิ้เจริญ (2) นางสาวฉัตรปวีณ์ เดชจรรย์นสิริ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>			<p><b>มีมติเห็นชอบ</b> เมื่อจัดทำแบบในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. เรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p><b>มีมติเห็นชอบ</b> เมื่อจัดทำแบบในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. เรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p><b>มีมติเห็นชอบ</b> เมื่อจัดทำแบบในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. เรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p><b>มีมติเห็นชอบ</b> เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p><b>มีมติเห็นชอบ</b> เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป</p>

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
5.1 (ต่อ)	(9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นางสาวติยากร ฉัตรนภารัตน์ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อจัดทำแบบในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. เรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	5.1.3 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ (1) นางสาวจันทิมา มากมูล (2) นายอุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน (2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นายสรศักดิ์ พันธุ์ฝัก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565	✓  ✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป  มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	5.1.4 คณะประมง ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับปี พ.ศ. 2565 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2562 (3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2562 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ (1) นายภาสกร กิ่งวัชระพงศ์ (2) นายจุฑา มุกดาสนิท (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2562 (3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นายสุกฤษ นิมิตรกุล เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565	✓  ✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อจัดทำแบบในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. เรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป  มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม																																				
5.1 (ต่อ)	<p>5.1.5 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ</p> <p>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นายณัฐชัย โปรงมณี เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565</p>	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการ วิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป																																				
	<p>5.1.6 คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2563</p> <p>(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2563</p> <p>โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 คน เนื่องจากอาจารย์ ย้ายไปประจำหลักสูตรอื่นและอาจารย์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นางสาวเกวลี เพชรทิพย์</td> <td>นางสาวนพเก้า สิริธรานนท์</td> <td>ย้ายไปประจำหลักสูตรอื่น ...</td> </tr> <tr> <td>2. นางสาวณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. นายนก อังโพธิ์</td> <td>นายจิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์</td> <td>มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์</td> </tr> <tr> <td>4. นายวุฒิพงษ์ ประพันธ์มิตร</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Miss Tan Tianyan</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ ลาออก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายโกเมนทร์ ชินวงศ์</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. นายชัชวาลย์ ชิงชัย</td> <td>นายบารมี อริยะเลิศเมตตา</td> <td>ลาออก</td> </tr> <tr> <td>3. นายไพรินทร์ กะทิพรมราช</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. นางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. นางสาวสรณีย์ สายศร</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นางสาวเกวลี เพชรทิพย์	นางสาวนพเก้า สิริธรานนท์	ย้ายไปประจำหลักสูตรอื่น ...	2. นางสาวณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์	คงเดิม		3. นายนก อังโพธิ์	นายจิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์	มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์	4. นายวุฒิพงษ์ ประพันธ์มิตร	คงเดิม		5. Miss Tan Tianyan	คงเดิม		รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นายโกเมนทร์ ชินวงศ์	คงเดิม		2. นายชัชวาลย์ ชิงชัย	นายบารมี อริยะเลิศเมตตา	ลาออก	3. นายไพรินทร์ กะทิพรมราช	คงเดิม		4. นางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล	คงเดิม		5. นางสาวสรณีย์ สายศร	คงเดิม		✓			<p>มีมติให้ชะลอการพิจารณา เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ไปยัง หลักสูตรอื่น จึงให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในคราวเดียวกันกับอีกหลักสูตร ที่ได้ปรับย้ายอาจารย์ออกไป</p> <p>มอบเลขานุการดำเนินการต่อไป</p>
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																																							
1. นางสาวเกวลี เพชรทิพย์	นางสาวนพเก้า สิริธรานนท์	ย้ายไปประจำหลักสูตรอื่น ...																																							
2. นางสาวณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์	คงเดิม																																								
3. นายนก อังโพธิ์	นายจิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์	มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์																																							
4. นายวุฒิพงษ์ ประพันธ์มิตร	คงเดิม																																								
5. Miss Tan Tianyan	คงเดิม																																								
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																																							
1. นายโกเมนทร์ ชินวงศ์	คงเดิม																																								
2. นายชัชวาลย์ ชิงชัย	นายบารมี อริยะเลิศเมตตา	ลาออก																																							
3. นายไพรินทร์ กะทิพรมราช	คงเดิม																																								
4. นางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล	คงเดิม																																								
5. นางสาวสรณีย์ สายศร	คงเดิม																																								
	<p>(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ ลาออก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายโกเมนทร์ ชินวงศ์</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. นายชัชวาลย์ ชิงชัย</td> <td>นายบารมี อริยะเลิศเมตตา</td> <td>ลาออก</td> </tr> <tr> <td>3. นายไพรินทร์ กะทิพรมราช</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. นางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. นางสาวสรณีย์ สายศร</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นายโกเมนทร์ ชินวงศ์	คงเดิม		2. นายชัชวาลย์ ชิงชัย	นายบารมี อริยะเลิศเมตตา	ลาออก	3. นายไพรินทร์ กะทิพรมราช	คงเดิม		4. นางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล	คงเดิม		5. นางสาวสรณีย์ สายศร	คงเดิม		✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการ วิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป																		
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																																							
1. นายโกเมนทร์ ชินวงศ์	คงเดิม																																								
2. นายชัชวาลย์ ชิงชัย	นายบารมี อริยะเลิศเมตตา	ลาออก																																							
3. นายไพรินทร์ กะทิพรมราช	คงเดิม																																								
4. นางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล	คงเดิม																																								
5. นางสาวสรณีย์ สายศร	คงเดิม																																								

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม																					
5.1 (ต่อ)	<p><b>5.1.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ</b> หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ลาออก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายไพศาล คงฉายฉาย</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. นางสาววิภาดา วรหัตถ์บุรินทร์</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. นางสาวศุภพัชรี รอดเดชา</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. นางสาวภัทรพรณ ดิษฐานตร</td> <td>นางสาวพรณทิตา ลิ่มแหลมทอง</td> <td>ลาออก</td> </tr> <tr> <td>5. นางสาวสุนันท์ ลิ่มตระกูล</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. นายอนุสรณ์ สืบสาย</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นายไพศาล คงฉายฉาย	คงเดิม		2. นางสาววิภาดา วรหัตถ์บุรินทร์	คงเดิม		3. นางสาวศุภพัชรี รอดเดชา	คงเดิม		4. นางสาวภัทรพรณ ดิษฐานตร	นางสาวพรณทิตา ลิ่มแหลมทอง	ลาออก	5. นางสาวสุนันท์ ลิ่มตระกูล	คงเดิม		6. นายอนุสรณ์ สืบสาย	คงเดิม		✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																								
1. นายไพศาล คงฉายฉาย	คงเดิม																									
2. นางสาววิภาดา วรหัตถ์บุรินทร์	คงเดิม																									
3. นางสาวศุภพัชรี รอดเดชา	คงเดิม																									
4. นางสาวภัทรพรณ ดิษฐานตร	นางสาวพรณทิตา ลิ่มแหลมทอง	ลาออก																								
5. นางสาวสุนันท์ ลิ่มตระกูล	คงเดิม																									
6. นายอนุสรณ์ สืบสาย	คงเดิม																									
	<p><b>5.1.8 โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ</b> โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีข้อสังเกตในประเด็นการเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ/สหวิทยาการ ในระบบ CHECO ทำให้ไม่สามารถกรอกรายชื่ออาจารย์ที่มีความซ้ำซ้อนกับหลักสูตรอื่นได้ และเพื่อให้หลักสูตรได้รับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจาก สป.อว. ได้ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นางสาวคณินดิษฐ์ เหมียววราร</td> <td>นายอนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี</td> <td>ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช (กรณีหลักสูตรสหวิทยาการ/สหวิทยาการ)</td> </tr> <tr> <td>2. นายนิกร ทองทิพย์</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. นางเสริมศิริ จันทร์เปรม</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นางสาวคณินดิษฐ์ เหมียววราร	นายอนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี	ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช (กรณีหลักสูตรสหวิทยาการ/สหวิทยาการ)	2. นายนิกร ทองทิพย์	คงเดิม		3. นางเสริมศิริ จันทร์เปรม	คงเดิม		✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป									
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																								
1. นางสาวคณินดิษฐ์ เหมียววราร	นายอนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี	ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช (กรณีหลักสูตรสหวิทยาการ/สหวิทยาการ)																								
2. นายนิกร ทองทิพย์	คงเดิม																									
3. นางเสริมศิริ จันทร์เปรม	คงเดิม																									
	<p><b>5.1.9 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ</b> หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้</p>	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป																					

วาระ	เรื่อง			ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
5.1 (ต่อ)	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการ วิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา						
	1. นายคมกริช เขาว์พานิช	คงเดิม					
	2. นางสาวจิตติภรณ์ ลาโพธิ์	คงเดิม					
	3. นางสาวอัจฉรา ปุราคม	คงเดิม					
	วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา						
	4. นางจิราภรณ์ กาแก้ว	คงเดิม					
	5. นางทัศนีย์ จันตียะ	คงเดิม					
	6. นางสาวสุกัญญา ปัญญาสิทธิ์	คงเดิม					
	วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา						
	7. นางสาวกนิษฐา เขาว์วัฒนกุล	คงเดิม					
	8. นางสาวพินดา วราสุนันท์	คงเดิม					
	9. นางสาวแสงเดือน เจริญนิม	นางสาววัฒนา นมิ่งวงศ์	เกษียณอายุ				
	วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา						
	10. นางกิตติศอร เหล่าเหมณี	คงเดิม					
	11. นางรุจิราพร งามศิริ	คงเดิม					
12. นายวิทัศน์ ฝักเจริญผล	คงเดิม						
วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา							
13. นางวารภรณ์ แยมทิม	คงเดิม						
14. นางสาวพัชราภา กล้าหาญ	คงเดิม						
15. นายสุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล	คงเดิม						
5.1.10 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอยกเลิกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้				✓		มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการ วิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป	
(1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2564							
(2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2563							
(1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2564							
โดยขอยกเลิกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ลาศึกษาต่อ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้							
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ					
1. นายกฤตพงศ์ วัชรานุกุล	คงเดิม						
2. นายธิบดี สกุลวิษณุธาดา	คงเดิม						
3. นายวรวิทย์ กุลตั้งวัฒนา	คงเดิม						
4. นางขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย	คงเดิม	ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจากเดิมอาจารย์					
5. นางสาวนันทิยา พรหมทอง	คงเดิม	ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจากเดิมอาจารย์					
6. นายปัญญา ไชยสมคุณ	-	ลาศึกษาต่อ					

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม																		
5.1 (ต่อ)	<p>(2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2563</p> <p>โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากมีการโอนย้ายหน่วยงานต้นสังกัด เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์</td> <td>คงเดิม</td> <td>ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจากเดิมอาจารย์</td> </tr> <tr> <td>2. นายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ</td> <td>คงเดิม</td> <td>ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจากเดิมอาจารย์</td> </tr> <tr> <td>3. นายพิรพจน์ ปิ่นทองดี</td> <td>นางสาวนุชรี นุชคุ้ม สมิทธิ</td> <td>โอนย้ายหน่วยงานต้นสังกัด</td> </tr> <tr> <td>4. นางสาวสุรัสวดี แสนสุข</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. นางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์	คงเดิม	ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจากเดิมอาจารย์	2. นายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ	คงเดิม	ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจากเดิมอาจารย์	3. นายพิรพจน์ ปิ่นทองดี	นางสาวนุชรี นุชคุ้ม สมิทธิ	โอนย้ายหน่วยงานต้นสังกัด	4. นางสาวสุรัสวดี แสนสุข	คงเดิม		5. นางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี	คงเดิม		✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																					
1. นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์	คงเดิม	ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจากเดิมอาจารย์																					
2. นายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ	คงเดิม	ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจากเดิมอาจารย์																					
3. นายพิรพจน์ ปิ่นทองดี	นางสาวนุชรี นุชคุ้ม สมิทธิ	โอนย้ายหน่วยงานต้นสังกัด																					
4. นางสาวสุรัสวดี แสนสุข	คงเดิม																						
5. นางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี	คงเดิม																						
	<p>5.1.11 คณะเกษตร ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 3 วิชา ดังนี้</p> <p>(1) 01003101 กินดีมีสุขด้วยเครื่องดีมาจากพืชอาหารฟังก์ชัน</p> <p>(2) 01003102 ข้าวและวิถีชีวิต</p> <p>(3) 01017101 มหัศจรรย์อาหารเพื่อสุขภาพ</p>	✓			มีมติเสนอแนะให้แก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วมอบที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก. พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง																		
	<p>5.1.12 คณะศึกษาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จำนวน 1 หลักสูตร คือ</p> <p>หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2563</p> <p>โดยขอเพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะเลือกและเปลี่ยนแปลงรายวิชาเฉพาะบังคับ ดังนี้</p> <p>1. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา เพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 3 วิชา ดังนี้</p> <p>วิชา 01006226 เครื่องปั้นดินเผาขั้นต้น</p> <p>วิชา 01006373 ครอบครัวยุคใหม่กับคุณภาพชีวิต</p> <p>วิชา 01006472 วิกฤตการณ์ในครอบครัวและการแนะแนว</p> <p>2. วิชาเอกการสอนภาษาไทย เพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 1 วิชา คือ</p> <p>วิชา 01161381 คติชนวิทยากับการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์</p> <p>3. วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา</p> <p>3.1 เพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 2 วิชา ดังนี้</p> <p>วิชา 01130241 การบัญชีภาษีอากร I</p> <p>วิชา 01130341 การบัญชีภาษีอากร II</p> <p>และยกเลิกวิชา 01130361 การบัญชีภาษีอากร (เนื่องจากการปรับปรุงเป็นรายวิชา 01130241 และ 01130341 แล้ว)</p> <p>3.2 เปลี่ยนแปลงวิชาเฉพาะบังคับ เปลี่ยนจากวิชา 01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ (ปิดรายวิชาแล้ว) เป็น 01140221 กฎหมายและภาษีสำหรับธุรกิจ</p>	✓			มีมติเห็นชอบการขอเพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะเลือก และไม่เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเฉพาะบังคับของวิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป																		

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม						
5.1 (ต่อ)	<p>5.1.13 คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยขอปรับแก้ไขรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ข้อความเดิม</th> <th>ข้อความใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9 หน่วยกิต</td> <td>วิชาภาษาต่างประเทศภาษาใด ภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา 9 หน่วยกิต</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9 หน่วยกิต	วิชาภาษาต่างประเทศภาษาใด ภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา 9 หน่วยกิต	✓			มีมติเสนอแนะให้แก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วมอบที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป มก. พิจารณาก่อนเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง		
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่										
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9 หน่วยกิต	วิชาภาษาต่างประเทศภาษาใด ภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา 9 หน่วยกิต										
	<p>5.1.14 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ขอเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน 5 วิชา ดังนี้</p> <p>(1) 03651221 การวิเคราะห์และการสร้างภาพข้อมูล</p> <p>(2) 03651321 การวิเคราะห์การตัดสินใจและการประยุกต์</p> <p>(3) 03651343 การสร้างภาพข้อมูลสำหรับธุรกิจ</p> <p>(4) 03651431 คณิตศาสตร์การลงทุน</p> <p>(5) 03651432 การระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ทางการเงิน</p>	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อจัดทำแบบในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. เรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป						
	<p>5.1.15 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชาให้ถูกต้องตรงตามต้นสังกัดรายวิชาในเล่มหลักสูตร มคอ.2 ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ข้อความเดิม</th> <th>ข้อความใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (Engineering Mathematics I)</td> <td>04202103 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร I (Mathematics for Engineer I)</td> </tr> <tr> <td>04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (Engineering Mathematics II)</td> <td>04202104 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร II (Mathematics for Engineer II)</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (Engineering Mathematics I)	04202103 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร I (Mathematics for Engineer I)	04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (Engineering Mathematics II)	04202104 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร II (Mathematics for Engineer II)	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการ วิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่										
04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (Engineering Mathematics I)	04202103 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร I (Mathematics for Engineer I)										
04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (Engineering Mathematics II)	04202104 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร II (Mathematics for Engineer II)										

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม																					
5.1 (ต่อ)	<p>(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2565</p> <p>โดยขอแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชาให้ถูกต้องตามต้นสังกัดรายวิชา และแก้ไขการพิมพ์จำนวน หน่วยกิตของกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมผิด ในเล่มหลักสูตร มคอ.2 ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ข้อความเดิม</th> <th>ข้อความใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (Engineering Mathematics I )</td> <td>04202103 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร I ( Mathematics for Engineer I )</td> </tr> <tr> <td>04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (Engineering Mathematics II )</td> <td>04202104 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร II ( Mathematics for Engineer II )</td> </tr> <tr> <td>กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต</td> <td>กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (Engineering Mathematics I )	04202103 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร I ( Mathematics for Engineer I )	04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (Engineering Mathematics II )	04202104 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร II ( Mathematics for Engineer II )	กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต	กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต	✓			<p>มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการ วิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป</p>													
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่																									
04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (Engineering Mathematics I )	04202103 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร I ( Mathematics for Engineer I )																									
04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (Engineering Mathematics II )	04202104 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร II ( Mathematics for Engineer II )																									
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต	กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต																									
	<p>5.1.16 คณะเกษตร กำแพงแสน ขอยกเลิกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ</p> <p>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564</p> <p>โดยขอยกเลิกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ย้ายไป ประจำหลักสูตรอื่น เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายคงปฐม กาญจนเสริม</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. นางนิตดา สืบสายพรหม</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. นางสาววันวิสา ชุ่มเงิน</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. นางสาวสุกัญญา รัตนทับทิมทอง</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. นางสาวสุธิชา มาเจริญ</td> <td>-</td> <td>ย้ายไปประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ</td> </tr> <tr> <td>6. นายสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นายคงปฐม กาญจนเสริม	คงเดิม		2. นางนิตดา สืบสายพรหม	คงเดิม		3. นางสาววันวิสา ชุ่มเงิน	คงเดิม		4. นางสาวสุกัญญา รัตนทับทิมทอง	คงเดิม		5. นางสาวสุธิชา มาเจริญ	-	ย้ายไปประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ	6. นายสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์	คงเดิม		✓			<p>มีมติให้ชะลอการพิจารณา เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ไปยัง หลักสูตรอื่น จึงให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในคราวเดียวกันกับอีกหลักสูตร ได้ปรับย้ายอาจารย์ออกไป</p> <p>มอบเลขานุการดำเนินการต่อไป</p>
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																								
1. นายคงปฐม กาญจนเสริม	คงเดิม																									
2. นางนิตดา สืบสายพรหม	คงเดิม																									
3. นางสาววันวิสา ชุ่มเงิน	คงเดิม																									
4. นางสาวสุกัญญา รัตนทับทิมทอง	คงเดิม																									
5. นางสาวสุธิชา มาเจริญ	-	ย้ายไปประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ																								
6. นายสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์	คงเดิม																									